



ศึกษาศาสตร์วิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมฉลองครบรอบ 76 ปี 9 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ โดยมีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ภาพลักษณ์การศึกษาไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต” และนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพ พร้อมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และบริเวณ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์

สรรหา ผอ.ชัยนาท

คณะกรรมการดำเนินการ จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และการสรรหาผู้มีความเหมาะสม ดำรงตำแหน่ง โดยให้มีการเสนอชื่อ และการรับสมัคร ดังนี้

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคล ได้คนละ 1 ชื่อ สามารถดาวน์โหลดข้อมูล และแบบเสนอชื่อ ใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://web.chandra.ac.th/sapha> หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย <http://web.chandra.ac.th>

1 - 16 ก.ย. 59 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

12 - 15 ก.ย. 59 ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า (ในวันทำการ) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

19 ก.ย. 59 เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ และนับคะแนน ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1

21 ก.ย. 59 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัคร ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมฯ นักศึกษารับทุน



กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษารับทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกคน และทุนการศึกษารายปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมประชุม **ในวันพุธที่ 7 กันยายน ณ อาคาร 32 ชั้น 4**

ห้อง 407 เวลา 15.00 น.

เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม (นักศึกษาต้องเข้าร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาทุกคน)

10 ต.ค. 59 แสดงวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหาร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

20 ต.ค. 59 ผู้ที่ผ่านการพิจารณา จัดทำเอกสาร และตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย เวลา 14.00 น.

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดข่าวสารจันทรกระจ่างฟ้ารายวัน-รายสัปดาห์-ภาพข่าวกิจกรรม

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ <http://teacher.chandra.ac.th/pr/>

จ่ายค่าเทอม 1/2559
น.ศ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัย กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่น 591 วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 59 - วันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 59 **เริ่มคิดค่าปรับวันละ 30 บาท ในวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 59- 24 ธ.ค. 59** โดยชำระผ่านงานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี



มอบ
ประกาศนียบัตร

รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ในพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อเร็ว ๆ นี้

งานสัมมนา “คุณธรรมนำความรู้”

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเรื่อง “คุณธรรมนำความรู้” เพื่อเสนอแนวคิดและแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม ในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 59 วิทยาการโดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงค์ พล.อ.จรัส กุลละวณิชย์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ศ.ฐาปนา บุญหล้า กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 - 13.30 น.

เกร็ดความรู้ & สารน่าสนใจ
เครดิต : workpoint1

คุณกำลังเป็น “โรคซึมเศร้า” หรือเปล่า??

1. รู้สึกจิตใจหม่นหมอง ไม่มีความสุข หดสลด ตลกยากขึ้น	2. รู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ เมื่อ เสียใจ หดอาลัยตายอยาก
3. รู้สึกผิดหวังในตนเอง นึกถึงแต่ข้อผิดพลาด โทษตัวเอง อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอยู่ตลอดเวลา	4. รู้สึกสูญเสีย ความเชื่อมั่นในตนเอง คิดว่าตนเองไร้ค่าจะทำอะไรก็ล้มเหลวไปหมด
5. รู้สึกขี้เกียจทำอะไร อยากอยู่คนเดียวไม่อยากสูงส่งกับใคร อยากหนีไปให้ไกลจากผู้คน	6. คิดอะไรไม่ออก คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ หลงลืมง่าย คิดเรื่องอื่น สัมผัสของเรื่องนั้น
7. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง ไม่อยากจะตื่น ไม่อยากให้เช้า	8. รู้สึกเบื่ออาหาร กินได้น้อยกว่าเดิม หรือ ขี้เกียจจะกิน
9. นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับยาก พอหลับได้ ก็หลับไม่สนิท	10. คิดอยากตาย รู้สึกว่าตัวเองตาย อะไรจะได้จบๆ

ถ้าคุณหรือคนใกล้ตัว มีอาการตั้งแต่ 4 ใน 10
เกิน 2 สัปดาห์ติดต่อกัน ควรรีบปรึกษาแพทย์

PR WOW !!! ยินดีให้บริการ

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่ายฟ้า ฉบับรายวัน ออกเผยแพร่ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ท่านใดประสงค์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 หรือ jankajangfa@gmail.com

โทรภายใน 7003 โดยจะทำการปิดต้นฉบับ เวลา 14.00 น. ในแต่ละวันค่ะ